



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
แนวหน้า เดลินิวส์ สยามรัฐ คมชัดลึก	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ ตำรวจ สภ.บัว นำกำลังเข้าตรวจยึดแหล่งเพาะต้นกัญชาสด ในพื้นที่บ้านปรางค์ ต.บัว อ.บัว จ.น่าน พร้อมผู้ต้องหา 1 รายคือ นายเปลียน ดิน้อย อายุ 65 ปี ได้ของกลางต้นกัญชาสดสูงกว่า 1 เมตร 131 ต้น ต้นกล้าต้นกัญชา 6 ตะกร้า ถุงเพาะ 65 ต้น รวมน้ำหนักกัญชาสด 71.92 กก. ตูบแสงอาทิตย์ 1 ตู้ เครื่องปั่นน้ำผลไม้สำหรับปั่นใบกัญชาแห้ง แยกบรรจุในซองสำหรับชงชา 45 ซอง น้ำหนัก 135 กรัม และขวดแก้วสำหรับบรรจุของเหลวชนิดหยดสีชา 100 ขวดผู้ต้องหาให้การว่าสนใจการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค จึงศึกษาวิธีการและปลูกเพื่อนำมาทำยาแจกให้ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ ไม่รู้ว่ากัญชายังผิดกฎหมายเพราะเห็นข่าวว่าปลดล็อคแล้ว โดยก่อนหน้านี้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>-นายชนาธิป เสนอแยม นายอำเภอบัว กล่าวว่า นายเปลียนไม่ใช่หมอพื้นบ้านแต่นำกัญชาสดมาสกัดน้ำมันกัญชาไปแจกจ่ายเอง ซึ่งผู้ที่จะดำเนินการลักษณะดังกล่าวได้ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนการอบรมหลักสูตรที่ถูกต้อง และเป็นหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตำรับยาและได้รับการขึ้นทะเบียน รวมถึงสถานที่แจกจ่ายต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาต มีหลักแหล่งที่ชัดเจน ซึ่งจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบอีกครั้ง</p> <p>-นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน กล่าวว่า ผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ ไม่ควรนำน้ำมันกัญชามาหยอดใช้เอง เนื่องจากกัญชาเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท อาจส่งผลให้เกิดอาการชักเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ และอย่าหลงเชื่อผู้ที่กล่าวว่าน้ำมันกัญชาสามารถป้องกันสารพัดโรคได้</p>	-
มติชน	<p>สารพิษตกค้างในผัก-ผลไม้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อัย. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเปิดเผยผลตรวจสารพิษในผักผลไม้ตกค้างเกินมาตรฐาน ว่า อัย.ได้ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศต่อเนื่อง รวมถึงที่ด้านอาหารและยา ผลการตรวจวิเคราะห์ 511 ตัวอย่าง ล่าสุดได้รับผลวิเคราะห์ 97 ตัวอย่าง จาก 15 จังหวัด พบผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 86.6 และตกมาตรฐานร้อยละ 13.4 ผักที่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานเป็นชนิดเดียวกับที่ไทยแพนตรวจพบ ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า แดงกวา พริกหวาน โหระพา ถั่วลันเตา ผลไม้ ได้แก่ ส้ม แก้วมังกร ทั้งนี้ อัย. จะตรวจติดตามผู้ค้าในรายที่ไทยแพนตรวจพบการตกมาตรฐาน และจะดำเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง</p>	-
มติชน	<p>รณรงค์โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Spectrum-AEM คาดว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 6,400 คน ผู้เสียชีวิตจากเอดส์ 18,000 คน และมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 480,000 คน ซึ่งข้อมูลจากสปสช.พบว่าผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัยหรือรู้สถานะว่าตนเองติดเชื้อแล้ว 451,384 คน คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอีกประมาณ 28,000 คน ที่ยังไม่รู้สถานะการติดเชื้อ และยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งสามารถส่งถ่ายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว ปีนี้จึงรณรงค์ตรวจเอชไอวี คือ 1. เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว โดยให้คนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกศพ.ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีหลังมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวมถุงยางอนามัยหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ประมาณ 1 เดือน 2.เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี โดยให้ยาต้านไวรัส หากผู้ติดเชื้อเริ่ม</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	กินยาเร็วจะทำให้ไม่มีอาการป่วย และหากกินยาต้านไวรัสต่อเนื่องจนสามารถกดไวรัสจะลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่นอนและผู้อื่นได้	
มติชน	<p>เทคนิคปฏิเสธเหล้า-บุหรี่</p> <p>-เสนอบทความ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งมีสิ่งยั่วยุมากมายทั้งจากการโฆษณาและเน็ตไอดอลต่างๆ อาจทำให้วัยรุ่นเสี่ยงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย ที่สำคัญคือ การใช้สารเสพติด เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ซึ่งมีผลทำลายความสามารถของสมอง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความจำ เสียการเรียน และมีผลทำให้เกิดโรคทางจิตเวช</p> <p>ด้าน พญ.สายสุตา สุพรรณทอง จิตแพทย์ รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ แนะนำ 5 เทคนิคปฏิเสธเพื่อนให้ได้ผลและไม่เสียเพื่อนว่า 1.ให้ใช้การปฏิเสธอย่างจริงจัง ทั้งท่าทาง คำพูด และน้ำเสียง เพื่อแสดงความตั้งใจอย่างชัดเจน 2.ให้ใช้ความรู้สึกเป็นข้ออ้างประกอบเหตุผลด้วย เช่น ไม่สบาย หมอสั่งห้าม 3.ควรบอกปฏิเสธให้ชัดเจน เช่น ไปไม่ได้หรอก ไม่ชอบ ขอไม่ไปด้วย 4.การขอความเห็นชอบและแสดงอาการขอบคุณเมื่อผู้ชวนยอมรับการปฏิเสธ เพื่อเป็นการรักษาน้ำใจของผู้ชวน และ 5.ให้ออกจากสถานการณ์นั้น กรณีเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่น่าไว้วางใจหรืออาจเป็นอันตราย</p>	-
แนวหน้า	<p>งานแสดงเครื่องมือแพทย์นานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จก. ผนึกกำลัง สธ.และพันธมิตร จัดงาน Medical Devices ASEAN 2019 (MDA) งานแสดงเครื่องมือแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 2562 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใต้ธีม “Building the Future of Healthcare” มีผู้ประกอบการกว่า 300 แปรนต์ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ล่าสุด พร้อมด้วยสัมมนาวิชาการ และการจำลองสถานการณ์เพื่อสาธิตการกู้ชีพฉุกเฉินผ่านเทคโนโลยีทันสมัย</p> <p>-นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ซึ่งนำร่องใช้เทคโนโลยีกู้ชีพฉุกเฉินครบวงจร กล่าวว่า ประเทศไทยไม่สามารถมีงบประมาณมากพอที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดได้ แต่สามารถใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อประชาชน จึงประสานกับภาคเอกชนในการจัดทำเทคโนโลยีการกู้ชีพฉุกเฉินทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบการติดตามและระบุตำแหน่งรถพยาบาล ระบบสัญญาณชีพที่แสดงสัญญาณชีพจากรถพยาบาลไปที่ศูนย์สั่งการฯ ติดตามอาการคนไข้ระหว่างนำส่งรพ.ได้แบบ Real time และแสดงพารามิเตอร์ผ่านโทรศัพท์ ระบบการสื่อสารระหว่างแพทย์เจ้าหน้าที่และศูนย์สั่งการ และแว่นตาอัจฉริยะที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการสามารถเห็นสถานการณ์แบบเดียวกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ภายนอกได้</p>	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch